

ระเบียบวาระการประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า(ศาลาสร้างสุข) อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

.....
.....

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาครั้งที่แล้ว

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ ที่ค้างพิจารณา วาระที่ ๒ และ วาระที่ ๓

๓.๑ สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้วร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ที่ค้างพิจารณา วาระที่ ๒ และ วาระที่ ๓

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๒

๔.๑พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

(โดยกองช่าง)

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาขอยกเลิกการดำเนินการตามโครงการธนาคาร

น้ำใต้ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

๕.๑ พิจารณายกเลิกโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๑ ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า สมัยสามัญ สมัย

ที่ ๑/๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

จำนวน ๑ โครงการ

๑ พิจารณายกเลิกโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบปิด) ขนาดกว้าง

๑.๕๐ เมตร ยาว ๑.๕๐ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร จำนวน ๒๓ บ่อ สถานที่ หมู่ที่

๑ หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๖ รายละเอียดตามแบบแปลนที่

องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่ากำหนด งบประมาณ ๕๐, ๖๐๐ บาท (ห้า

หมื่นหกร้อยบาทถ้วน) (โดยกองช่าง)

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

.....
.....

เปิดประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า เข้าประชุม โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า ที่มีอยู่จริงทั้งหมด ๑๘ คน มาประชุมทั้งหมด ๑๖ คน ไม่มา ๒ คน คือ นางพอเหมาะ ประสิทธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า หมู่ที่ ๒ บ้านอุทัยเก่า และนายศิลป์ ประสิทธิ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า (ติดภารกิจ เข้าประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.) โดยนายจักรภพ อยู่สิงห์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่าทำหน้าที่ เป็นประธานในที่ประชุมได้กล่าวทักทายสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า และผู้เข้าร่วมประชุม และกล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ วันที่ ๑๕ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. พร้อมทั้งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า ทุกหมู่บ้านรายงานตัว และเปิดประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑

นายจักรภพ อยู่สิงห์

รองประธานสภา อบต. อุทัยเก่า

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

สวัสดิ์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่าทุกท่านผู้เข้าร่วมการ

อีกทั้งผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันในวันนี้ผมขอ

- แจ้งระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๒

นายศิลป์ชัย ประสิทธิ์

ประธานสภา อบต.อุทัยเก่า

เรื่องรับรองรายงานประชุมครั้งที่แล้ว

๒.๑รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า สมัยวิสามัญ

สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๙ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ว่าถูกต้องหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ

-ต่อไปผมขอมติที่ประสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่าฯนะครับ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่าท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถูกต้องโปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

นายศิลป์ชัย ประสิทธิ์

ประธานสภา อบต.อุทัยเก่า

นายสัญญา พักเขียว

เลขาธิการสภา อบต.อุทัยเก่า

เห็นชอบ ๑๕ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง ไม่มา ๑ คน

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๓.๑ การพิจารณาและให้ความเห็นชอบเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ วาระที่ ๒

ขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า ได้ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เชิญครับ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ๒๕๔๗ รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ พ.ศ.๒๕๕๔ หมวด ๓ ญัตติ ดังนี้

ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและลงมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวกับการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิก

สภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน

ให้คณะกรรมการแปรรูปไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงาน นั้น

ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อ เฉพาะที่มีการแปรรูป หรือที่คณะกรรมการแปรรูปแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุม สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรรูป หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรรูปหรือเสนอขอยุติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก

ถ้าข้อความในข้อใดที่มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระสำคัญ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรรูปพิจารณา ใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้โดยไม่ให้มีการแปรรูปในเรื่องใหม่ขึ้นอีกในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรรูปพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อนั้น ๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณา ข้ออื่น ๆต่อไปสภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้

ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ดำเนินการตามความในวรรคสามก็ได้

เมื่อคณะกรรมการแปรรูปได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้ นั้น ตามวรรคสามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่ น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน ในการประชุมต่อวาระที่สองให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ ระงับไว้เท่านั้น

ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันควร ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็น ข้อบัญญัติหรือไม่ ขอขอบคุณครับ

ที่ประชุม

นายศิลป์ชัย ประสิทธิ์

ประธานสภา อบต.อุทัยเก่า

รับทราบ

๓.๑สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้วร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ที่ค้างพิจารณาวาระที่๒ และวาระที่ ๓

๓.๑.๑ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า แจ้งผลคณะกรรมการแปรรูป

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรรูปในคราวการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ โดยที่

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า ได้เสนอคณะกรรมการแปรรูปจำนวน ๓ ท่าน ได้แก่

๑. นายประทีน เรืองเขตกรณ์ ส.อบต. หมู่ที่ ๑
๒. นายมงคล ศรียากุล ส.อบต. หมู่ที่ ๘
๓. นายมานะ แข็งเขตต์การณ ส.อบต. หมู่ที่ ๓

ซึ่งคณะกรรมการแปรรูปที่ดินในการประชุมแปรรูปที่ดิน ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า โดยที่ประธานคณะกรรมการแปรรูปที่ดินได้แจ้งผลการแปรรูปที่ดินให้แก่ข้าพเจ้าได้ทราบ ซึ่งข้าพเจ้าได้ดำเนินการแจ้งผลการแปรรูปที่ดินให้สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า ทุกท่านได้ทราบโดยที่ประชุมคณะกรรมการแปรรูปที่ดินได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงร่างเดิมไว้ ตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า ครั้งที่ผ่านมา กระผมขอให้คณะกรรมการแปรรูปที่ดินได้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้ทราบต่อไป

นายประทีน เรืองเขตกรณ์
ประธานคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน

ข้าพเจ้านายประทีน เรืองเขตกรณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน ที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า ได้มีมติที่ประชุมในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ แต่งตั้งคณะกรรมการแปรรูปที่ดินร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า ได้กำหนดระยะเวลาพิจารณาคำแปรญัตติให้คณะกรรมการแปรรูปที่ดินพิจารณา ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓

ในวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๔.๐๐ น.

และนัดประชุมคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ และให้ส่งคืนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า ภายในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เพื่อนำเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. เพื่อพิจารณาในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ต่อไป นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการแปรรูปที่ดินได้ดำเนินการประชุมพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ซึ่งผลการพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ผลการพิจารณา สรุปดังนี้

1. ไม่มี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่าหรือผู้บริหารท่านใด เสนอคำแปรญัตติ

2. คณะกรรมการแปรรูปมติพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยละเอียดแล้ว **มีมติยืนยันคงไว้ตามร่างเดิมไว้**

เห็นควรเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และนำเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า เพื่อพิจารณาในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ต่อไป

ที่ประชุม

นายศิลป์ชัย ประสิทธิ์
ประธานสภาอบต.อุทัยเก่า

รับทราบ

หลังจากที่คณะกรรมการแปรรูปมติแจ้งผลการแปรรูปมติแล้วในลำดับต่อไป

๓.๑.๒ ขอมติที่ประชุม วาระที่ ๒ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่าท่านใดเห็นชอบตามคณะกรรมการแปรรูปมติให้ยกมือขึ้น

ขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่าเห็นชอบในวาระที่ ๒ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่าท่านใดเห็นชอบตามคณะกรรมการแปรรูปมติขอให้ยกมือขึ้น (เวลา ๑๔.๑๒ น.)

เห็นชอบ ๑๕ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง ไม่มา ๑ คน

๓.๑.๓ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า เสนอขอมติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า เห็นชอบให้ตราร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ หรือไม่

เมื่อที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบตามวาระที่ ๒ แล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไปในวาระที่ ๓ การเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ หรือไม่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่าท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น (เวลา ๑๔.๑๘ น.)

เห็นชอบ ๑๕ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง ไม่มา ๑ คน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่าท่านใดพิจารณาแล้ว ไม่อนุมัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติ โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

นายศิลป์ชัย ประสิทธิ์
ประธานสภา อบต.อุทัยเก่า

มติที่ประชุม

นายศิลป์ชัย ประสิทธิ์
ประธานสภา อบต.อุทัยเก่า
มติที่ประชุมสภาฯ ไม่อนุมัติ
นายสัญญา พักเขียว
เลขานุการสภา อบต.อุทัยเก่า

ไม่มี

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายสัญญา พักเขียว เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า ขอสรุปมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในวาระที่ ๓ ขึ้นแปรรูปมติ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ได้ จำนวนเห็นชอบ ๑๕ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง ไม่มาประชุม ๑ คน

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔
๒๕๖๒
นายศิลป์ชัย ประสิทธิ์
ประธานสภา อบต.อุทัยเก่า

รับทราบ

เรื่องเสนอพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๔.๑พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (โดยกองช่าง) แจ้งให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า นำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายต่อไป ขอเชิญครับ

นายสัญญา พักเขียว
ปลัด อบต.อุทัยเก่า ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.อุทัยเก่า

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนงาน ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านนะครับ สืบเนื่องจากในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ กรณีทางองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่าได้เสนอการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รายการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๒๒,๐๐๐ บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่าได้ให้ความเห็นชอบการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ หลังจากที่ได้มีการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ แล้ว ทางองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่าได้สั่งการให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบความถูกต้องก่อนรายงานหน่วยกำกับดูแล ก็ได้รับแจ้งจากกองช่างว่าในรายการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ได้กล่าวข้างต้น เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้ทำการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในหมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ซึ่งคลาดเคลื่อนจากหนังสือสั่งการที่จะต้องถือปฏิบัติ ซึ่งแท้จริงแล้วต้องอยู่ในประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อีกทั้งในการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ดังกล่าว เจ้าหน้าที่ได้ลงระบบ E-LAAS โดยที่ทางระบบ E-LAAS สามารถดำเนินการได้ ซึ่งทำให้เข้าใจโดยสุจริตว่าดำเนินการได้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจึงได้แจ้งและเสนอความเห็นว่าจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่กำหนด ซึ่งในเรื่องนี้กระผมขอให้กองช่างได้นำเสนอการโอนในเรื่องดังกล่าวให้ถูกต้องตามระเบียบต่อไป ขอเชิญกองช่างชี้แจงครับ

ที่ประชุม

นางสาวเกตุริตา ใจภักดี
ผู้อำนวยการกองช่าง

รับทราบ

ดิฉันขอชี้แจงเพิ่มเติมค่ะ

เรื่องเดิม ตามที่กองช่างได้ดำเนินการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก มีคุณลักษณะตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่กระทรวงICTกำหนดในปีที่สรรหา ตามรายละเอียดการโอนปรากฏเอกสารแนบท้ายหนังสือฉบับนี้

ข้อเท็จจริง ทางกองช่างได้ทำการตรวจสอบเอกสารดังได้กล่าวข้างต้นแล้วพบว่าเอกสารในส่วนของรายละเอียดในบัญชีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในคราวประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ อนุมัติเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครั้งที่๑๒) พบข้อผิดพลาดในส่วนของ **ประเภทเดิม** ลงระบบไว้ ประเภทรายจ่าย **ประเภทค่าครุภัณฑ์สำนักงาน** ทางกองช่างพิจารณาแล้ว เห็นว่าไม่เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ข้อกฎหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท๐๘๐๘.๐/ว๑๖๕๗ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท๐๘๐๘.๐/ว๑๖๘๕ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การกำหนดแบบพิมพ์และเอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงานทางการเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อเสนอแนะ เพื่อให้การดำเนินการโอนงบประมาณดังกล่าวข้างต้น เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด กองช่างจึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว ต่อไป (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกในที่ประชุม) **รับทราบ**

ที่ประชุม

นายสัญญา พักเขียว

เลขานุการสภา อบต.อุทัยเก่า

นายศัลป์ชัย ประสิทธิ์

ประธานสภา อบต.อุทัยเก่า

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๕

มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า ท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า จะได้ขอมติที่ประชุมการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นไปตาม ข้อ ๒๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ และฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ โดยให้มติเห็นชอบโครงการครับ

สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการชี้แจงเพิ่มเติมในวาระที่ ๔. เรื่องพิจารณาโอนเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมก็จะขอมติที่ประชุมจะอนุมัติโครงการที่ทางฝ่ายบริหารเสนอโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก มีคุณลักษณะตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่การทรวง ICT กำหนดในปีที่สรรหา กระผมของมติที่ประชุม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่าท่านใดเห็นว่าสมควรให้โอนเงินงบประมาณที่เหลือจ่ายมาตั้งเป็นรายการใหม่ โปรดยกมือขึ้นเห็นชอบ ๑๕ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง ไม่มา ๑ คน

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาขอยกเลิกการดำเนินการตามโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

๕.๑ พิจารณายกเลิกโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จำนวน ๑ โครงการ

๑ พิจารณายกเลิกโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบปิด) ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑.๕๐ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร จำนวน ๒๓ บ่อ สถานที่ หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๖ รายละเอียดตามแบบแปลนที่

องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่ากำหนด งบประมาณ ๕๐, ๖๐๐ บาท (ห้าหมื่นหกร้อยบาทถ้วน) (โดยกองช่าง)

ขอเชิญปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า ชี้แจงครับ

ที่ประชุม

นายสัญญา พักเขียว

ปลัด อบต.อุทัยเก่า ปฏิบัติหน้าที่

นายก อบต.อุทัยเก่า

รับทราบ

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่าได้อนุมัติก่อสร้างอาคารน้ำใต้ดิน (ระบบปิด) ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑.๕๐ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร จำนวน ๒๓ บ่อ สถานที่ หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๖ รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่ากำหนด งบประมาณ ๕๐, ๖๐๐ บาท (ห้าหมื่นหกร้อยบาทถ้วน) ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า ได้สั่งการให้ส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดหาพัสดุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยที่ทางกองช่างได้มีการจัดทำราคากลาง เพื่อแจ้งให้ผู้จัดหาพัสดุดำเนินการต่อไป ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่าได้แจ้งในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่าในคราวที่แล้ว ได้แจ้งให้ท่านทราบบ้างแล้ว ทางที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่าได้รับทราบและเห็นพร้อมด้วยกัน ให้ทางกองคลังแจ้งประชาสัมพันธ์และแจ้งให้ผู้สนใจทราบอีกครั้งหนึ่ง ผลเป็นประการใดให้กองคลังแจ้งให้ทราบด้วย ขอเชิญกองคลังครับ

ที่ประชุม

นางประภา สมัครเขตรการณ

ผู้อำนวยการกองคลัง

รับทราบ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า ได้ขออนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า เพื่อจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ และกองช่าง ได้ดำเนินการประมาณราคากลางส่งมาให้กองคลัง (งานพัสดุ) เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทโครงการก่อสร้างอาคารน้ำใต้ดิน (ระบบปิด) จำนวน ๒๓ บ่อ งบประมาณ ๕๐,๖๐๐ บาท (ห้าหมื่นหกร้อยบาทถ้วน) กองคลังจึงขอรายงานให้ทราบว่าได้มีการสืบราคา สอบถาม และผู้ที่มีอาชีพรับจ้างในการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวข้างต้น แต่ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอขอทำงานตามโครงการดังกล่าว

ที่ประชุม

นายสัญญา พักเขียว

ปลัด อบต.อุทัยเก่า ปฏิบัติหน้าที่

นายก อบต.อุทัยเก่า

รับทราบ

ในส่วนของการจ่ายขาดเงินสะสมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๘๙ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่าที่ลงมติที่ประชุมเมื่อลงมติที่ประชุมไปแล้วต้องมีการเพิกถอนนะครับ ในครั้งนี้ ในข้อ ๓.๑,๓.๒ ต้องขออนุญาตท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่าในตรงนี้เลยนะครับ ขอเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ที่ประชุม

นายศิลป์ชัย ประสิทธิ์
ประธานสภา อบต.อุทัยเก่า

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๖
นายศิลป์ชัย ประสิทธิ์
ประธานสภา อบต.อุทัยเก่า
นายชัชชัย พันธุมเมฆ
ส.อบต.อุทัยเก่า หมู่ที่ ๗

นายสัญญา พักเขียว
ปลัด อบต.อุทัยเก่า ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.อุทัยเก่า
นายชัชชัย พันธุมเมฆ
ส.อบต.อุทัยเก่า หมู่ที่ ๗

นายสัญญา พักเขียว
ปลัด อบต.อุทัยเก่า ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.อุทัยเก่า

นายชัชชัย พันธุมเมฆ
ส.อบต.อุทัยเก่า หมู่ที่ ๗

อุทัยเก่าขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่ายกเลิก
โครงการทั้ง ๑ โครงการครับ

รับทราบ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า ท่านใดมีมติที่ประชุม
เห็นชอบยกเลิกโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า สมัยสามัญ สมัยที่
๑/๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จำนวน
๑ โครงการ คือ พิจารณายกเลิกโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบปิด) ขนาด
กว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑.๕๐ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร จำนวน ๒๓ บ่อ สถานที่
หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๖ รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่ากำหนด งบประมาณ ๕๐, ๖๐๐
บาท (ห้าหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)

เห็นชอบ ๑๕ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง ไม่มา ๑ คน

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อราชการของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า หมู่ที่ ๗ ขอเชิญ
ครับ

สืบเนื่องจากสภาวะอากาศทั่วไปของทั้งประเทศขณะนี้ ในเขตบริการองค์การ
บริหารส่วนตำบลอุทัยเก่าของเราในเรื่องของน้ำอุปโภค – บริโภค นะครับ
ตอนนี้ทางหมู่บ้านต้องสำรองจ่ายน้ำบริโภคให้กับประชาชนในครัวเรือน คือ
ขอสอบถามไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่าว่าสามารถช่วยเหลือ
ประชาชนในเรื่องของน้ำบริโภคได้อย่างไรบ้างครับ เนื่องจากกรณีเกิดเหตุ
ภัยแล้ง ทางหมู่บ้านจะได้ที่ไม่ต้องสำรองจ่ายค่าน้ำให้กับประชาชนสามารถ
ช่วยเหลือได้หรือไม่ เพราะในอนาคตเกิดขึ้นแน่นอนครับ

ที่นี้ผมพูดอย่างนี้นะครับจากที่ผมได้เข้าร่วมประชุมส่วนราชการที่อำเภอ
หนองฉางนะครับ ในเรื่องของการประกาศภัยแล้ง อำเภอหนองฉางยังไม่ได้
ประกาศภัยแล้งในขณะนี้ครับ

ในเรื่องของการเกษตรเราไม่มีเหตุผลใดที่จะให้ความช่วยเหลือได้อยู่แล้วครับ
แต่ที่ผมสอบถามหมายถึงว่าน้ำอุปโภค – บริโภค ในครัวเรือนเราพอจะ
ช่วยเหลือได้หรือไม่

จากที่ประชุมในตอนนี้ยังไม่พูดถึงเรื่องดังกล่าววนะครับ แล้วก็สถานการณ์ของ
ประปาส่วนภูมิภาคที่องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่าไปเอาขณะนี้ครับ
ปัจจุบันน้ำเค็มอ่อนเพราะอะไร เพราะต้องดึงน้ำจากอำเภอหนองฉางไปยัง
อำเภอสว่างอารมณ์นะครับ ในที่ท่านถามนะครับ ในส่วนของประปาส่วน
ภูมิภาคเองมีปัญหาเรื่องระบบปริมาณน้ำเช่นเดียวกัน จึงขอท่านตรงนี้ว่าไม่มี
นโยบายอื่นใดในวันนี้ในการที่จะดำเนินการในเรื่องตรงนี้ครับ

คือในความหมายที่ผมได้กล่าวไปแล้วต้น คือ ผมจะใช้ความหมายที่ว่าผมไม่ได้
กล่าวถึงภาครัฐหรือส่วนกลางนะครับ ผมจะพูดในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้
และหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า ซึ่งประชาชนในตำบล

นายสัญญา พักเขียว
ปลัด อบต.อุทัยเก่า ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.อุทัยเก่า

ที่ประชุม

นายสัญญา พักเขียว
ปลัด อบต.อุทัยเก่า ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.อุทัยเก่า
นายสาวดุษฎี ศรีกรวด
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

ที่ประชุม

นายสัญญา พักเขียว
ปลัด อบต.อุทัยเก่า ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.อุทัยเก่า

อุทัยเก่าขาดน้ำอุปโภค-บริโภค เครื่องใช้ในครัวเรือนคาดการณ์ว่าในเขตตำบล
อุทัยเก่าจะเกิดภัยแล้งอย่างต่อเนื่องนะครับ ถ้าเกิดว่าเรามีนโยบาย หรือจัดสรร
ชื้อน้ำแจกให้กับประชาชนที่ตรงนี้ ที่เราพอจะช่วยเหลือได้ โดยที่ไม่ต้องให้
หมู่บ้านเข้ามายุ่งเกี่ยวในตรงนี้ในการชื้อน้ำในแต่ละเที่ยว

กรณีที่ท่านกล่าวนั้น ถ้าอำเภอหนองฉางประกาศภัยแล้ง คือต้องมีคำสั่งมาจาก
กระทรวงมหาดไทยโดยตรง จึงจะสามารถช่วยเหลือในเรื่องดังกล่าวได้ แต่จะ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองนั้นไม่สามารถทำได้ครับ เท่าที่ดู
จะมีเรื่องของการทำการเกษตร และอำเภอหนองฉางยังไม่ประกาศภัยพ
ประกาศภัยแล้วเมื่อมีปัญหาอย่างที่ท่านกล่าว สามารถใช้ระเบียบการช่วยเหลือ
ประชาชนกรณีเดือดร้อน และสามารถใช้จ่ายเงินงบกลาง เงินอุดหนุนได้ ซึ่ง
ตอนนี้ต้องอ้างอิงกับอำเภอหนองฉาง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัดอุทัยธานีด้วย ต้องทำงานอย่างมีระบบของเราต้องทำงานร่วมเกษตร
อำเภอหนองฉาง งานปกครองอำเภอหนองฉาง และผมก็เป็นคณะกรรมการ
ด้วยนะครับ

รับทราบ

ขอให้หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่าชี้แจงครับ

แนวทางปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า ได้ให้การช่วยเหลือ
ประชาชนกรณีเกิดเหตุภัยแล้งนะคะ ทั้งนี้ที่มีการประกาศภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
(ภัยแล้ง) ก็จะทำให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า ทุกหมู่บ้าน
สำรองเงินจ่ายค่าน้ำไปก่อน แต่ ณ ตอนนี้บ่อน้ำที่องค์การบริหารส่วนตำบล
อุทัยเก่า ไปเอาไม่ใช่ของการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งจะไม่มีการออกไปเสร็จให้
เรา องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่าก็ไม่สามารถนำมาเบิกจ่ายได้ คือถ้าไปไป
เอาน้ำจากการประปาส่วนภูมิภาค จากเมื่อก่อนเราไปเอาก็ต้องมีการต่อคิวรับ
น้ำในแต่ละบางวันก็ได้ น้ำ จำนวน ๑ เที่ยว เท่านั้น เนื่องจากไม่มีรถบรรทุกน้ำ
อเนกประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่าที่เดียวนะคะ ที่ปฏิบัติกันก็
คือจะไม่คอยน้ำจากการประปาส่วนภูมิภาคจะทำการชื้อกันเองจากเมื่อก่อนจะ
เที่ยวละ ๑๐๐-๑๒๐ บาท ณ ตอนนี้เอาน้ำที่ทุ่งพงน้ำเที่ยวละ ๑๐๐ - ๑๒๐
บาท ซึ่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่าไม่คอยเนื่องจากความ
ล่าช้าและไม่ทันต่อความต้องการของประชาชนจึงออกเงินเองคะ เมื่อก่อนเอา
น้ำจากการประปาส่วนภูมิภาคก็จะมีในเสร็จรับเงินก็สามารถนำมาเบิกจ่ายได้
แต่ช่วง ๒-๓ ปีที่ผ่านมาเราไม่ได้เบิกในส่วนนี้

รับทราบ

จากที่หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลได้กล่าวไปแล้วข้างต้น ก็
เกี่ยวเนื่องกับที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า หมู่ที่ ๗ นะครับ
จะต้องมีการประชุมขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการช่วยเหลือระดับตำบล
และเจ้าหน้าที่ของการประปาส่วนภูมิภาคต่อไป เมื่ออำเภอหนองฉางประกาศ

เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) แล้ว
ขบวนการตรงนี้ก็จะต้องสอบถามไปยังอำเภอหนองฉางว่าสามารถดำเนินได้
หรือไม่ ขอขอบคุณครับ

ที่ประชุม

นายศิลป์ชัย ประสิทธิ์

ประธานสภา อบต.อุทัยเก่า

นายสัญญา พักเขียว

ปลัด อบต.อุทัยเก่า ปฏิบัติหน้าที่

นายก อบต.อุทัยเก่า

รับทราบ

ข้อราชการของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า

ขอแจ้งรายชื่อเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ มี ๓ ช่วงเวลาดังนี้
๑. พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณสนามหน้าเทศบาล หนองฉาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี จำนวน ๔ คน เวลา ๐๖.๓๐ น. มีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า และตัวแทนส่วนราชการกองละ ๑ คน

๒. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลาประชาคมอำเภอหนองฉาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี จำนวน ๑๑ คน เวลา ๐๘.๐๐ น. มีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า และข้าราชการทั้งหมดในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า

๓. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลาประชาคมอำเภอหนองฉาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี จำนวน ๘ คน เวลา ๑๗.๓๐ น.

๑. ประธานสภา อบต.อุทัยเก่า

๒. รองประธานสภา อบต.อุทัยเก่า

๓. นายมงคล ศรียากุล ส.อบต. หมู่ ๘

๔. นางสาววิภาภรณ์ ณรงค์มี ส.อบต. หมู่ที่ ๖

๕. นายชูศักดิ์ หนองคาย ส.อบต. หมู่ที่ ๔

๖. นายยุทธพงษ์ ศรีสรรพ์

๗. นางสาวเบ็ญจพร ลือไธสง

๘. นายธนกิจ อติเรก

ที่ประชุม

นายสัญญา พักเขียว

ปลัด อบต.อุทัยเก่า ปฏิบัติหน้าที่

นายก อบต.อุทัยเก่า

นายประดิษฐ์ ไผ่ม้อย

ส.อบต.อุทัยเก่า หมู่ที่ ๑๐

รับทราบ

ขอเชิญท่านร่วมเป็นเจ้าของภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๒ ขอเชิญท่านประดิษฐ์ ไผ่ม้อย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า หมู่ที่ ๑๐ ชี้แจงครับ

โดยโรงเรียนบ้านหนองจิกยาว เป็นโรงเรียนดีพัฒนาตำบลอุทัยเก่าแต่เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ได้รับงบประมาณทางราชการจัดสรรให้ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพได้ โดยเฉพาะครูผู้สอนไม่ครบทุกชั้น ซึ่งต้องจัดหา

งบประมาณสำหรับจัดหาครูผู้สอน จึงขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในครั้ง
นี้ครับ เนื่องจากการจัดทำทอดผ้าป่าสามัคคีนี้ขึ้นมาเนื่องจากมีครูที่จะเกษียณอายุ
ราชการ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจ้างครูมาสอนเด็กๆ จึงขอความร่วมมือจากทุกๆ
ท่านในการนี้ด้วย เพื่อให้เด็กๆ มีความรู้ในด้านการศึกษาในแต่ละวิชาที่มีการ
เรียนการสอน โดยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า ผมขอแจกให้
ครบทุกคนนะครับ จำนวน ๑๘ คน ในส่วนราชการภายในสำนักงานองค์การ
บริหารส่วนตำบลอุทัยเก่าก็ขอให้ทางปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า
จัดสรรเองนะครับ ซองผ้าป่าเพื่อการศึกษาจำนวน ๓๐ ซอง ขอขอบคุณครับ
รับทราบ

ที่ประชุม

นายศิลป์ชัย ประสิทธิ์
ประธานสภา อบต.อุทัยเก่า
นางประภา สมัครเขตรการณ
ผู้อำนวยการกองคลัง

ข้อราชการกองคลัง ขอเชิญครับ

ดิฉันขอชี้แจงยอดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๗
สิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๑,๑๑๕,๐๓๕.๒๙ บาท (สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสน
หนึ่งหมื่นห้าพันสามสิบห้าบาทยี่สิบเก้าสตางค์) ค่ะ

ที่ประชุม

นายสัญญา พักเขียว
ปลัด อบต.อุทัยเก่า ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.อุทัยเก่า

รับทราบ

สืบจากการประชุมในแต่ละครั้ง มีผู้เข้าร่วมการประชุมมีข้อทักท้วง เกี่ยวกับ
เรื่องซักโครกของห้องน้ำหลังใหม่และห้องน้ำหลังเก่า เงินกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน และกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ งบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับชมรม
ผู้สูงอายุ ขอชี้แจงการรับผิดชอบงานที่โดนท้วงติงในคราวการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี
พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ดังนี้ครับ

๑. ห้องน้ำบนอาคารสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า อยู่ใน
ความรับผิดชอบของ นางสาวศศิภา ณรงค์มี ตำแหน่งภารโรง เป็นผู้ดูแลทำ
ความสะอาด
๒. ห้องน้ำหลังเก่า อยู่ในความรับผิดชอบของ นางสาวศศิภา ณรงค์มี ตำแหน่ง
ภารโรง เป็นผู้ดูแลทำความสะอาด
๓. ห้องน้ำหลังใหม่ (ฝั่งผู้หญิง) อยู่ในความรับผิดชอบของ นางสาวศศิภา
ณรงค์มี ตำแหน่งภารโรง เป็นผู้ดูแลทำความสะอาด
๔. ห้องน้ำหลังใหม่ (ฝั่งผู้ชาย) อยู่ในความรับผิดชอบของ นายฤทัย ไทวิจารณ์
ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง เป็นผู้ดูแลทำความสะอาด
๕. กิจกรรมผู้สูงอายุ เงินกองทุนสวัสดิการ งบประมาณอุดหนุนสำหรับชมรม
ผู้สูงอายุ อยู่ในความรับผิดชอบของ นายยุทธพงษ์ ศรีสรรพ ตำแหน่ง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ขณะนี้ผมได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ดำเนินการตรวจสอบในเรื่อง
ดังกล่าวแล้ว และจะให้มาชี้แจงในแต่ละประเด็น แต่ละเรื่องในคราวประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า ครั้งต่อไป หากเกิดจากความบกพร่อง
และปล่อยปะละเลยจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ
ก็ต้องประชุมปรึกษาหารือร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในแต่ละกอง โดยให้

ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ ๕) ครบ

ที่ประชุม

นายศิลป์ชัย ประสิทธิ์
ประธานสภา อบต.อุทัยเก่า

รับทราบ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่าตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุม
ท่านใดต้องการเพิ่มเติมอีกหรือไม่ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

(ลงชื่อ).....ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายสัญญา พักเขียว)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ถูกต้อง

เห็นควรแก้ไข.....

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอำนาจ สะอาด)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า หมู่ที่ ๑

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายมานะ แข็งเขตต์การ)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า หมู่ที่ ๓

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางพอเหมาะ ประสิทธิ์)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า หมู่ที่ ๒

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

(นายศิลป์ชัย ประสิทธิ์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า ได้รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว ใน
คราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า.....
วันที่.....

(นายศิลป์ชัย ประสิทธิ์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า

